



ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND

## EXIM BANK พร้อมหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุนไทย-ไนจีเรีย

EXIM BANK พร้อมร่วมมือกับ Bank of Industry Limited ของไนจีเรียในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ภาคธุรกิจและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคธุรกิจไทย-ไนจีเรีย เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ

ดร.อภิชาติ บุญธีรพร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางอิวินลิน ดาลี โอบูตู่ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Bank of Industry Limited (BOI) ของไนจีเรีย ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างทั้งสองธนาคาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการค้าและการลงทุนรวมทั้งการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและลงทุนของภาคเอกชนไทย-ไนจีเรีย โดยมีนายอุมารู อะซอเรส สุไลมาน เอกอัครราชทูตไนจีเรียประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือนี้ EXIM BANK และ BOI จะใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและความสนใจที่มีอยู่ร่วมกันผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศและภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาโดยรวม รวมทั้งการผลักดันให้เกิดโอกาสทางธุรกิจแก่ภาคเอกชนในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ไนจีเรียเป็นตลาดขนาดใหญ่อันดับ 1 ของทวีปแอฟริกาด้วยจำนวนประชากรกว่า 120 ล้านคน มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของแอฟริกาและเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่อันดับ 7 ของโลก

ธุรกิจที่ไทยมีศักยภาพเข้าไปลงทุนในไนจีเรีย ได้แก่ การประมงและแปรรูปอาหารทะเล เสื้อผ้าสำเร็จรูป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปรรูปสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลไนจีเรียให้การสนับสนุนเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากชาวไนจีเรียราว 70% ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ไนจีเรียเป็นผู้ผลิตมันสำปะหลังรายใหญ่ที่สุดในโลก ประชากรบริโภคข้าวและมันสำปะหลังเป็นอาหารหลัก อย่างไรก็ตาม ไนจีเรียยังต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัยจากไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร เช่น การแปรรูปมันสำปะหลังเป็นแป้งมันสำปะหลังและการสีข้าว

3 มิถุนายน 2551

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร